
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลนครเชียงใหม ่
คร้ังที่  4/๒๕๕๕ 

วันที่ 18 กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑ ส านักงานเทศบาลนครเชียงใหม ่

**************** 
รายชื่อผู้มาประชุม 
ล าดับ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง  
๑ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตร ี ประธานกรรมการ 

๒ นายธัชพล อภิรติมัย รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ รองประธาน 

๓ นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 

๔. นายพจนารถ ศรียาวัณย ส.อบจ.อ.เมือง เชียงใหม่ กรรมการ 

๕ นายดนัย สารพฤกษ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ กรรมการ 

๖ จสอ.เกรียงศักดิ์ ดิลฐิรัตร์ หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.ค่ายกาวิละ กรรมการ 

๗ นายสวง จงศิริ หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่  
เมมโมเรียล 

กรรมการ 

๘ น.ส.มยุรี ธีระศัยกูล หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.รวมแพทย์ กรรมการ 

๙ น.ส.สุรภี อินทสังข์ อาสาสมัครสาธารณสุขฯ กรรมการ 

๑๐ นายสุเวช สุภาษิต ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ กรรมการ 

๑๑ นายภานุพงศ์ บูรณศิลป์ ผู้แทนชุมชนแขวงศรีวิชัย  กรรมการ 

๑๒ น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล ผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๓ นางเยาวเรศ บุญถม ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 

๑๔ นางมาลัย ภู่ทองค า หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ คณะท างาน 

๑๕ นางณัฐจิต เพิ่มพูนวิวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะท างาน 

๑๖ นางศรัณยา วรรณวงศ์ หัวหน้างานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข คณะท างาน 

๑๗ นางปิยะพันธ์ุ นันตา หน.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คณะท างาน 

๑8 นางสุธิศา สุภานุสร หัวหน้างานสุขาภิบาลอาหารและน้ า คณะท างาน 

๑๙ นางระพีพันธ์ หวังตระกูลชัย หัวหน้างานสุขภาพจิต คณะท างาน 

๒๐ นางนิ่มอนงค์ นาควัชระ หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ คณะท างาน 

๒๑ นางกุลจิรา เอ่ียมผา หัวหน้างานสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 

คณะท างาน 

๒๒ นางจารุวรรณ ศรีกุล หัวหน้างานโรคไม่ติดต่อ คณะท างาน 

๒๓ นายฉัตรพงศ์ ชื่นสุวรรณกุล หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข คณะท างาน 

24 นางแพรแก้ว คูอาริยะกุล หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค คณะท างาน 
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ล าดับ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง 

๒5 น.ส.ชฎาภรณ์ เต็มสี หัวหน้างานธุรการ คณะท างาน 

26 น.ส.รสสุคนธ์ ใจปัญญา ผู้ประสานงาน ธุรการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม ่

 

     
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม   
ล าดับ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง  

1 นางประมวล ธนัญชัย ประธานชุมชนวัดศรีสุพรรณ  
๒ นางสาย สิทธิปราณี ชุมชนวัดผ้าขาว  
3 นายสมชาย ใจค าบุญเรือง ชุมชนวัดศรีสุพรรณ  
4 นางจตุพร วิชัยยา ชุมชนศาลาแดง  

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ติดราชการ 
๒. นายพจนา ศรีศิลปนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล ติดภารกิจ 
๓. น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ติดภารกิจ 
๔. นายทรัพย์ สิมะวงศ์ สสอ.เมืองเชียงใหม่ ติดภารกิจ 
๕. นางฟองแก้ว ตื้อยศ อาสาสมัครสาธารณสุขฯ ติดภารกิจ 
6. หน.หน่วยปฐมภูมิ รพ.ช้างเผือก ติดภารกิจ 
7. หน.หน่วยปฐมภูมิ รพ.สยามราษฎร์ ติดภารกิจ 
8. นางลัดดาวัลย์ เกษมพิทักษ์พงค์ หน.หน่วยปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย ติดภารกิจ 
9. นายยงยุทธ จันทกูล ผู้แทนชุมชนแขวงนครพิงค ์ ติดภารกิจ 
10. นายเป็ง สมนา ผู้แทนชุมชนแขวงเม็งราย ติดภารกิจ 
11. หน.หน่วยปฐมภูมิศูนย์สุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ติดภารกิจ 
 

เร่ิมการประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  กล่าวเปิดการประชุม  มาด าเนินโครงการของชุมชนไปหลายโครงการ 
ประธาน และมีข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามโครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจ าเดือน กันยายน 2555 ดังนี้ 
1. วันอังคารที่ 18 เวลา 10.00 น. สถานที่วัดชัยมงคล โครงการธรรมมะผู้สูงอายุสุขภาพดี           ผู้ร่วม

กิจกรรม100 คน ผู้ประสานงาน นายหอม ฉางข้าวชัย โทร 086-6703705 
2. วันศุกร์ที่ 21 เวลา 09.00 น. สถานที่ลานวัดเกต  โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน         ผู้

ร่วมกิจกรรม 80 คน ผู้ประสานงาน นางจันทร์เพ็ญ ฤทธ์ิเทวา โทร 089-5539538 
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3. วันศุกร์ที่ 21 เวลา  09.00 น. สถานที่ห้องประชุม  3 ส านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่           โครงการ
พัฒนาสุขภาพชมรมพนักงานบ าเหน็จบ านาญส่วนท้องถ่ินเทศบาลนครเชียงใหม่          ผู้ร่วมกิจกรรม  
60 คน ผู้ประสานงาน นางเสาวคนธ์  ขันธราช  โทร 086-1939373 

4. วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 
เวลา 9.00 น. สถานที่วัดหม่ืนตูม โครงการอบรมพลังแผ่นดินขจัดส้ินยาเสพติด ผู้ร่วมกิจกรรม100 คน 

ผู้ประสานงาน นายทศพร อนุกูล โทร 085-0307939 
เวลา 10.30 น. สถานที่วัดนันทาราม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ร่วมกิจกรรม 

240 คน ผู้ประสานงาน นายเป็ง สมนา 053-200431 
5. วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 

เวลา 9.00 น. สถานที่ วัดฟ้าฮ่าม โครงการชุมชนปลอดภัยไร้ยาเสพติด  ผู้ร่วมกิจกรรม 40 คน          ผู้
ประสานงาน นางสุนีย์ สุริยะค า  โทร 081-8822437   

เวลา 9.00 น. สถานที่ ศาลาวัดเมืองกาย  โครงการพลังธรรมเอาชนะยาเสพติดเทิดไท้๘๐พรรษามหา
ราชินี  ผู้ร่วมกิจกรรม 80 คน ผู้ประสานงาน นายกฤษดา  ตันตยาภรณ์            โทร 
086-1956616    

เวลา 9.30 น. สถานที่ ลานกีฬาชุมชนคูปู่ลูน โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ        ผู้ร่วม
กิจกรรม 90 คน ผู้ประสานงาน นายฉัตรธ ารง มุสิกโปดกโทร 081-6813381 

เวลา 14.00 น. สถานที่ ท่ีท าการชุมชนกู่ค า โครงการกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพชุมชนกู่ค า          ผู้ร่วม
กิจกรรม 70 คน ผู้ประสานงาน นายวสันต ์สุทธิกุล โทร053-248688 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่ 3/๒๕๕๕  

 วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๕ 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ขอเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
ประธาน ครั้งที่ 3/๒๕๕๕ วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๕ ว่ามีการแก้ไขหรือไม่   
ที่ประชุม ไม่มี  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม   
 
ระเบียบวาระที่ ๓                 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  3.1 สรุปผลการด าเนินงานด้านการเงินและสรุปบัญชีรับ-จ่าย 
ประธาน                             ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕   ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร
เชียงใหม ่
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล   ตามเอกสารที่มีใบขวางแนบ  ยอดยกมาของเทศบาล เป็นเงิน   
กรรมการและเลขานุการ 2,546,665 บาทและรับจากงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
5,703,680 บาท รวมรายรับ 8,250,345 บาท แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่าย ประเภทท่ี 1 เป็นเงิน  23,985 บาท 
ค่าใช้จ่ายประเภทท่ี 2 เป็นเงิน  79,000 บาท ค่าใช้จ่ายประเภทท่ี 3 เป็นเงิน  1,329,434 และค่าใช้จ่ายประเภทท่ี 4   
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เป็นเงิน  15๗,๗39.55  บาท รวมรายจ่าย 1,5๙๐,๑58.55  บาท ขณะนี้ยอดคงเหลือยกไป 6,66๐,๑86.45 บาท 
เงินที่เหลือนี้เป็นเงินของโครงการที่ได้มีการอนุมัติไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายจึงมียอดเงินสูง 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ๓.๒ จ้างผู้ประสานงานและธุรการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ประธาน                            เทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวน ๑ อัตรา  ได้แก่ นางสาวรสสุคนธ์          ใจปัญญา วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ในอัตราเดือนละ ๘,๓๔๐.- บาท (แปดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เป็นเวลา ๒ เดือน 
(เดือนสิงหาคมและกันยายน ๒๕๕๕)  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ๓.๓ ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุน ตามมติที่ประชุม  
ประธาน                             คณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจ้งขอยกเลิก
การด าเนินงานโครงการ ได้แก่ โครงการอบรมอาสาสมัครตาสับปะรดต้านยาเสพติด งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)โดยชุมชน                              การเคหะหนองหอย2 ขอเชิญเลขาฯสรุป
ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย 
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2555 
กรรมการและเลขานุการ       ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ได้อนุมัติงบประมาณกองทุนจ านวน 11,000 บาท 
ให้กับชุมชนการเคหะหนองหอย 2 ต่อมาทางกองทุนได้รับหนังสือแจ้งจากทางชุมชน ตามหนังสือลงรับ
เลขที่ 2007/55 ลงวันที่ 6 กันยายน 2555 เรื่องแจ้งขอยกเลิกการด าเนินงานตามโครงการ เนื่องจากว่ามี
เหตุขัดข้องไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชนเท่าท่ีควร จึงได้ของดแจ้งโดยประธานชุมชนการเคหะ
หนองหอย 2 ค่ะ  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔                 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ๔.๑ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
ประธาน                             งบประมาณจากกองทุนฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  จากบัญชีตามขวาง เป็นโครงการประเภทท่ี 1 ของหน่วยบริการที่ 
กรรมการและเลขานุการ        ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณเงินกองทุนหลักประกนัสุขภาพเทศบาล
นครเชียงใหม่ โครงการที่ 1 คือ เพิ่มศักยภาพจิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชนทหาร เป็นโครงการ
ของโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ขอช่วยพิจารณา จะมีข้อผิดคือข้อที่ 2 ค่าเอกสารชุดละ 30 บาทคูณ 50 คน 
เป็นเงิน 1,500 บาทในเอกสารจะเป็น 150 บาท ถ้าคณะกรรมการมีข้อสงสัยสามารถซักถามได้ 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   มีคณะกรรมการท่านใดมีข้อซักถามบ้าง ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ประธาน                            ขอยกมือดว้ย  
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  เห็นชอบ 12 เสียง ท้ังประธานและเลขาฯ โครงการที่ 2ส่งเสริม  
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กรรมการและเลขานุการ   โภชนาการและดูแลในกลุ่ม hight fitical อันนี้ก็ของโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ขอ
ปรับเปล่ียนในเรื่องช่องของงบประมาณข้อ 3 ค่าวิทยากร 600 บาทต่อชั่วโมงคูณ 3 ชั่วโมงไม่ใช่ 30 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือด้วย 
ประธาน 
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  เห็นชอบ 12 เสียง ท้ังประธานและเลขาฯ โครงการที่ 3 โครงการ 
กรรมการและเลขานุการ       ป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อน นายทหารใหม่ จากโรงพยาบาลค่ายกาวิ
ละ 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม     ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือด้วย 
ประธาน                                 
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  เห็นชอบ 12 เสียง ท้ังประธานและเลขาฯ โครงการที่ 4 โครงการ 
กรรมการและเลขานุการ        กีฬาสร้างสุขภาพ มทบ.33  ขอแก้ไขโครงการส่วนของงบประมาณจะมีการ
ปรับเปล่ียนของข้อ 2 ค่าอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอล 5 ลูกลูกละ 720 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท ลูกวอลเล่ห์
บอล 5 ลูกลูกละ 700 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท ค่ากรรมการตัดสินการแข่งขันจ านวน 15 นัด 150 บาท ทาง
โรงพยาบาลเสนอโครงการมาเป็นเงิน 4,500 บาท ขอแก้ไขเป็น 2,250 บาท  ค่าน้ าและค่าเครื่องดื่ม
ระหว่างการแข่งขัน 500 บาทคูณ 15 ครั้งทางโรงพยาบาลเสนอมา 4,500 บาทขอแก้ไขเป็น 7,500 บาท ท า
ให้ยอดค่าใช้จ่ายจากเดิมเป็นเงิน 21,700 บาท เป็น 22,450 บาท 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม     ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือด้วย 
ประธาน                                 
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  เห็นชอบ 12 เสียง ท้ังประธานและเลขาฯ โครงการต่อไปเป็น 
กรรมการและเลขานุการ        ของโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล  เป็นโครงการเพิ่มเติมที่เพิ่ง
แจกเอกสารให้ใหม่ เป็นใบขวาง โครงการแรกนะค่ะ หน่วยสาธารณสุขเคล่ือนที่ ของบประมาณทั้งส้ิน 
50,000 บาท  คณะกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ตัวแทนโรงพยาบาลเซ็นทรัลเมมโมเรียล  ขอเชิญ
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมมโมเรียล ชี้แจงเพิ่มเติม เพราะไม่ได้ส่งโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาก่อน 
นายสวง  จงศิริ                    ส าหรับโครงการนี้โรงพยาบาลได้เสนอโครงการนี้มาตั้งแต่วันที่ 8 หน.หน่วยปฐมภูมิ 

รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล สิงหาคม 2555 ที่เลขาคณะท างานฯแล้วนะครับ แต่อาจจะตกหล่น โครงการนี้เป็นการ
ออกหน่วยของสาธารณสุขเคล่ือนที่ เป็นโครงการคล้ายๆกับโรงพยาบาลเทศบาลนครฯท าร่วมกับเทศบาล
นครเชียงใหม่เคล่ือนที่ไปยังชุมชน ซ่ึงในการประชุมครั้งที่แล้วก็มีการอนุมัติโครงการให้กับเทศบาลนคร
ฯแต่คลอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลเทศบาลนครฯเท่านั้น เนื่องจากผู้บริหาร
ของโรงพยาบาลเห็นว่ามีประโยชน์ในชุมชนจึงเสนอโครงการโดยท าในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
เซ็นทรัลเมมโมเรียล คือต าบลช้างคลาน กับต าบลวัดเกต 
นายดนัย  สารพฤษ์ เรียนท่านประธานขอเพิ่มเติม ขอให้ข้อคิดเห็นกับทางโรงพยาบาล 
ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ  เซ็นทรัลเมมโมเรียล เนื่องจากว่าดูในรายละเอียดเรื่องการของบประมาณ 
50,000 บาท เป็นโรงพยาบาลของเอกชนซ่ึงไม่มีระเบียบเรื่องการเบิกค่าตอบแทนล่วงเวลา ถ้าโดยปกติใน
ภาครัฐเราจะใช้การออกหน่วยเป็นการท างานล่วงเวลา อยากให้โรงพยาบาลเบิกค่าตอบแทนล่วงเวลาตาม
ระเบียบของทางราชการ ส่วนในหมวดอื่นๆก็ไม่มีข้อสงสัย แนะน าทางโรงพยาบาลเซ็นทรัล สามารถ
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หารือในรายละเอียดได้กับทางคณะกรรมการชุดที่ 5 ชุดของโรงพยาบาล ซ่ึงมีโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่เป็นคณะกรรมการโดยมีคุณหมอฉัตรพงศ์เป็นหัวหน้าชุดที่ดูแล 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม     ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือด้วย 
ประธาน                                 
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  เห็นชอบ 12 เสียง ท้ังประธานและเลขาฯ โครงการต่อไปเป็น 
กรรมการและเลขานุการ        โครงการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน ของบประมาณเป็นเงินจ านวน 21,600 
บาท เป็นการอบรมนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.1-2 วิทยาลัยอาชีวะ จังหวัดเชียงใหม่ 
นายสวง  จงศิริ                     ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ 
หน.หน่วยปฐมภูมิ รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล เน้นการป้องกันโรคระบาดโดยเฉพาะเรื่องไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลรวมไป
ถึงโรคมือเท้าปากและไข้เลือดออก ซ่ึงในระดับชุมชนก็ได้ใช้งบประมาณของโรงพยาบาลด าเนินการแต่
ว่าในสถานศึกษาเนื่องจากเรามีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาประมาณ 8 แห่ง ซ่ึงทุกแห่งก็จะได้รับ
ค าแนะน าจากเทศบาลให้จัดอบรมกิจกรรมนี้ให้กับนักศึกษา ซ่ึงท่ีผ่านมาก็มีการขอวิทยากรจาก
โรงพยาบาลเข้าไปด าเนิน แต่เนื่องจากมีสถานศึกษาเยอะเรามีความจ าเป็นต้องจ้างวิทยากรจากภายนอก
เข้ามาเสริม คาดว่าน่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมซ่ึงในความเป็นจริงจะต้องใช้งบประมาณ 
ประมาณ 21,600 บาทแต่ในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการฯ  ได้ก าหนดขอบเขตงบประมาณของ
สถานพยาบาลไม่เกิน 120,000 บาท แต่ทั้ง 3 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณไปแล้ว เงินเกิน
งบประมาณอยู่ 4,585 บาท ดังนั้นโรงพยาบาลจึงให้สมทบเงินจ านวน 4,585 บาท คงเหลืองบประมาณที่
จะขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ เป็นเงินจ านวน 1,715 บาท 
นายดนัย  สารพฤกษ์            สรุปงบประมาณที่ขอสนับสนุนเป็นจ านวนเงิน 17,015 บาท 
ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ   ถูกต้องหรือไม่ครับ 
นายสวง  จงศิริ                     ถูกต้อง 
หน.หน่วยปฐมภูมิ รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม     ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือด้วย 
ประธาน                                 
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  เห็นชอบ 12 เสียง ท้ังประธานและเลขาฯ โครงการต่อไปเป็น 
กรรมการและเลขานุการ        โครงการขอรับเงินอุดหนนุจากกองทุนหลักประกนัสุขภาพเทศบาลฯ ช่ือ
โครงการออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาต้านยาเสพติดด้วยกีฬาพื้นบ้าน เป็นโครงการของ
ประชาชนแขวงเม็งรายทั้งหมด แบ่งออกเป็นชุมชนละ 30 คน จ านวน 24 ชุมชน รวมท้ังหมด 720 คน 
ระยะเวลาด าเนินการภายในเดือนกันยายน 2555 งบประมาณทั้งส้ิน 325,200 บาท และมีตัวแทนของ
ชุมชนเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 
ตัวแทนประชาชนแขวงเม็งราย     การจัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อที่ต้องการยับยั้งการระบาดของยาเสพติด
และเกิดปัญหาเรื้องรังเป็นระยะเวลานาน โดยทางชุมชนเปิดรับอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อป้องกัน
ยาเสพติดเข้าไปในชุมชน วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดและเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กีฬา
พื้นบ้านและก็สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
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น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล    ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าอาหารกล่อง จ านวนผู้ร่วม 
กรรมการและเลขานุการ          กิจกรรม  770 คนแต่พอเป็นค่ายานพาหนะ 720 บาท ค่าเส้ือรณรงค์ 720 
บาท ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม 770 บาท การเบิกจ่ายแต่ละกิจกรรมยืนยันตัวเลขตาม
นี้หรือไม ่
ตัวแทนประชาชนแขวงเม็งราย      ยืนยันตัวเลขตามนี้ เพราะค่าอาหารจะมีผู้ร่วมกิจกรรมเพิ่มอีก 50 คนเป็น
คณะกรรมการร่วมด้วย แต่สมาชิกในชุมชนที่จะอบรมรวมกันแล้วได้ 720 คน 
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล   ตรงนี้จะมีท่ีพิจาณาก็คือค่าเส้ือรณรงค์กีฬาพื้นบ้าน ขอท่าน 
กรรมการและเลขานุการ         คณะกรรมการพิจารณาด้วย 
นายดนัย  สารพฤษ์               ขออนุญาตท่านประทาน ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ 
ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ    คณะกรรมการเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วทางแขวงเม็งรายได้ท ากิจกรรม
รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด แล้วแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 เป็นเรื่องของการอบรมยา
เสพติดทั้งหมด กิจกรรมที่ 2 เป็นเรื่องของแข่งขันกีฬาพื้นบ้านออกก าลังการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ครั้ง
ที่แล้วเราให้ทางชุมชนกลับไปแก้ในเรื่องของการแข่งขันกีฬา เนื่องจากไม่ตรงวัตถุประสงค์ของเรื่อง
สุขภาพ แล้วกิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องกับกิจกรรมที่ 1 เป็นเรื่องของการอบรมเป็นกิจกรรมที่จะ
อบรมก็คือ ในวันที่ 22 กันยายน 2555 ตามท่ีท่านประธานได้แจ้งให้ทราบในการประชุมตามวาระที่ 1 จะ
ปรับโดยเฉพาะกรรมการในส่วนของคณะท างานบ้างแล้วพอสมควรและก็น ามาเสนอเพื่อขอรับการ
อนุมัติในวันนี้เพื่อท าต่อเนื่องกับกิจกรรมที่จะด าเนินการในวันที่ 22 กันยายน 2555 นี้ 
นายภานุพงศ์  บูรณศิลป์        ขอให้แก้ไขในส่วนของตัวอักษรกับตัวเลขของเอกสารที่ไม่ตรงกัน ผู้แทน
ชุมชนแขวงศรีวิชัย        ตัวอักษรเป็นจ านวนเงิน 377,000 บาท แต่ตัวเลข 325,300 บาท และอีกส่วนหนึ่ง
ในส่วนที่เพิ่มของผู้เข้าร่วม ในเอกสารเป็นเงิน 770 บาท กับ 720 บาท ข้อมูลไม่ชัดเจน อยากให้แจง
รายละเอียดว่าผู้เข้าร่วม ให้แก้ไขให้ตรงกันหน่อยเพราะดูแล้วโครงการเขียนไม่สมบูรณ์ 
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล    ค านวณดูแล้วตัวเลขจะเป็น 325,300 บาท ตัวเลขถูกต้องแต่ 
กรรมการและเลขานุการ          ตัวอักษรอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยนะค่ะ 
นายดนัย  สารพฤษ์                สรุปยึดข้อมูลที่ถูกต้องเป็นตัวเลข 
กรรมการและเลขานุการ 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม     ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือด้วย 
ประธาน                                 
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล   เห็นชอบ 12 เสียง 
กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล    ต่อไปเป็นโครงการประเภทท่ี 4 โครงการอบรมเชิง 
กรรมการและเลขานุการ           ปฏิบัตกิาร การจดัท าแผนท่ีทางเดนิยุทธศาสตร์  เป็นเป้าหมายของ
คณะท างานและคณะกรรมการ ซ่ึงการจัดท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์นี้ เป็นตัวบ่งชี้ข้อหนึ่งที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพให้ด าเนินการโครงการจะต้องเป็นไปตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และหรือแผน
สาธารณสุขในท้องถ่ิน ในส่วนนี้ผู้เข้าอบรมจะเป็นคณะท างานและคณะกรรมการกองทุน จ านวน 69 คน 
ในหัวข้อ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ งบประมาณทั้งส้ิน 19,350 บาท  
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นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม     ขอมติที่ประชุมครับคณะกรรมการท่านใดเห็นชอบกรุณายก 
ประธาน                                มือด้วย 
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล    เห็นชอบ 12 เสียง 
กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล   โครงการต่อไปจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติ 
กรรมการและเลขานุการ         งานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ  จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ เป็นเงิน 16,000 บาท ไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด เป็นเงิน 20,000 บาท โต๊ะ 2 
ตัว เก้าอ้ี 12 ตัว เพื่อต้อนรับผู้ที่มาติดต่อประสานงานกองทุนฯ เป็นเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
46,000 บาท ซ่ึงงบประมาณในส่วนที่ 4 ไม่เกิน 10% ของงบบริหารจัดการกองทุนฯ  
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม     ขอมติที่ประชุคณะกรรมการท่านใดเห็นชอบกรุณายก 
ประธาน                                มือด้วย 
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล   เห็นชอบ 12 เสียง 
กรรมการและเลขานุการ  
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    ระเบียบวาระที ่๔.๒  พิจารณาแผนการด าเนินงานกองทุนฯ  
ประธาน                               ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจง 
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล   แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ คณะท างาน 
กรรมการและเลขานุการ        กองทุนในส่วนนี้เราปรับให้สอดคล้องกับแผนของ สปสช.ได้ก าหนดคือ 
เดือนตุลาคม จะสรุปผลการด าเนินงานของปี 2555 พร้อมท้ังก าหนดกรอบแผนงานโครงการ ปี 2556 
ประชาสัมพันธ์และให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผน สปสช. จะพิจารณางบประมาณในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงมกราคม โครงการอบรมศึกษาดูงานที่เราจะก าหนด ในวาระที่ 5 จะก าหนดไว้ในประมาณ
กลางเดือนธันวาคม โครงการพัฒนาศักยภาพคณะท างานฯและคณะกรรมการฯที่เราอนุมัติด้านบน จะ
ประมาณเดือนมิถุนายน สรุปแล้วเราจะพิจารณาโครงการทุกวันที่ 20 ของเดือนจะมีการประชุมเดือนเว้น
เดือนของคณะกรรมการบริการกองทุนฯ 1 ปีงบประมาณจะประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง ในการรายงาน 
สถานการณ์การเงินรายไตรมาสปีละ 4 ครั้ง ก ากับติดตามผลการด าเนินงานกองทุนฯทุกเดือน ดังนั้นขอ
สรุปผลการรายงานเดือนกันยายน ข้อมูลนี้เป็นของคณะท างาน 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    ระเบียบวาระที ่4.3  ปรับปรุงค าส่ังแต่งตั้งคณะท างานกองทุน  
ประธาน                              หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญเลขาช้ีแจงครับ 
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล   ในตัวเอกสารจะเป็นร่างขอให้ที่ประชุมพิจารณา เราได้ปรับปรุง 
กรรมการและเลขานุการ         ในส่วนมีคณะท างานแต่ละชุดแยกเป็นทุกงาน ขณะนี้เราอาจจะเจอปัญหา
และอุปสรรคในด้านการประสานงานในแต่ละพื้นที่แต่ละแขวง เราจึงมีการปรับเปล่ียนคณะท างานใน
พื้นที่ 5 ทีม โดยแบ่งรายชื่อตามเอกสารหมายเลข 2 หน้า 2 และหน้า 3 ส่วนในหน้า 1 เราจะเพิ่มหัวหน้า
งานธุรการ ซ่ึงจะช่วยในเรื่องด้านเลขามาเป็นคณะท างานร่วม 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือด้วย 
ประธาน                                
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล   เห็นชอบ 12 เสียง 
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กรรมการและเลขานุการ  
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    ระเบียบวาระที ่5  โครงการที่ได้รับอนุมัติในการประชุมครั้งที่  
ประธาน                               2/2555 วันที่ 7 สิงหาคม 2555 ขอเชิญท่านรองปลัดเทศบาลฯชี้แจง 
นายธัชพล  อภิรติมัย              เรียนท่านประธานและท่านกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน 
รองปลัดเทศบาล                   สุขภาพเนื่องจากว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครเชียงใหม่ เพิ่งเริ่มด าเนินการมาได้ประมาณ 3 เดือนรวมถึงคณะท างานและเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องก็ได้รับงบประมาณจ านวน แปดล้านเศษ ก็สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักๆ แต่
ประสบการณ์การท างานในด้านนี้ก็ยังไม่มี ทุกๆครั้งก็จะปรึกษาทาง สปสช.  และสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ และก็ได้รับค าตอบค าแนะน าท่ีดีมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาในช่วงปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมา 
ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการเพื่อไป ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับผู้ที่ได้ท ามาแล้วประมาณ 4-5 ปี อย่างเทศบาล
ต าบลแม่สายเป็นต้น ซ่ึงโครงการนี้ก็ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการไปแล้ว เพียงแต่ว่าบางท่านอาจเกิด
ความสงสัยว่าในปีงบประมาณ 2555 ท าไมถึงมาใช้ในเดือนธันวาคม หรือพฤศจิกายน หรือว่าไปในช่วง
เดือนนี้จะทันไหม เท่าที่ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางสสจ.ก็บอกว่านี้ปีแรกนี้ 
งบประมาณที่จะใช้ถึง 30 กันยายน 2555 ก็ยังสามารถอนุโลมให้ใช้ไปได้อีกประมาณ 3 เดือน ดังนั้นใน
วันนี้จึงจะขอแจ้งให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพได้ทราบว่า 1. เรายังมีโครงการนี้อยู่
เพื่อที่จะพาคณะท างานและคณะกรรมการไปทัศนศึกษาดูงานที่เทศบาลต าบลแม่สาย ซ่ึงเราได้ประสาน
ขอตัวอย่างโครงการของเทศบาลต าบลแม่สายมาศึกษาดูก่อนหน้าแล้ว ซ่ึงจะมีวิทยากรบรรยายด้วย แต่จะ
เดินทางในช่วงเดือนธันวาคม 2555 เพราะช่วงเวลานี้ทางเทศบาลมีภารกิจมาก เนื่องจากเป็นช่วงปลายปี
งบประมาณประกอบกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม คาดว่าคงจะไม่สะดวกในช่วงนี้ ทาง
คณะกรรมการจึงได้ปรึกษากันว่าจะด าเนินโครงการประมาณช่วงเดือนธันวาคม 2555 จะได้เชิญ
คณะท างานคณะกรรมการทุกท่านได้ไปร่วมทัศนศึกษาดูงาน ส่วนวัน เวลา ท่ีได้ก าหนดแน่นอนแล้ว
จะแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่ง 
นายดนัย  สารพฤษ์                ในนามของเลขาคณะท างาน ก็จะเชิญชวนหน่วยบริการโดยเฉพาะ 
กรรมการและเลขานุการ           โรงพยาบาล ในปีงบประมาณนีจ้ะจ ากดัเร่ืองระยะเวลาและการจดัท า
โครงการ ในปีงบประมาณหน้าอยากให้ทุกหน่วยบริการที่รับผิดชอบประชากรในเขตเทศบาล  ของเราได้
จัดท าแผนงาน / โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลป้องกันส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ในเขตที่รับผิดชอบด้วย ในปีงบประมาณนี้เนื่องจากระยะเวลาจ ากัดอาจจะมีเพียง
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียลกับทางกาวิละ หรือว่าอาจจะมีโรงพยาบาล         รวมแพทย์
เสนอเข้ามา แต่ก็มีอีกหลายหน่วยบริการที่ยังไม่ได้ของบประมาณเข้ามา ในปีงบประมาณหน้าคาดว่าคง
จะหน่วยบริการคงจะช่วยกันดูแลเงินจ านวนนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ของประชากรในเขตเทศบาลเรา ก็หวัง
ว่าหลังจากที่เราไปศึกษาดูงาน และได้รับการอบรมในส่วนของการจัดท าแผนงาน / โครงการ หรือแม้แต่
การอบรมในเรื่องของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ซ่ึงเป็นงานหลักของทางสาธารณสุขแล้ว ก็คิดว่าจะช่วย

ให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไป 
นายสวง  จงศิริ                     ในส่วนของงบประมาณที่เป็นกรอบของสถาน           
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หน.หน่วยปฐมภูมิ รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล  พยาบาลถ้าเป็นไปได้ในปี พ.ศ. 2556 ทางโรงพยาบาลขออนุญาตเสนอว่า
ในกรณีที่มีการแบ่งสัดส่วนให้แก่สถานพยาบาล แบ่งได้กี่เปอร์เซ็นคงอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
พิจารณา แต่เม่ือมีกรอบแล้ว สถานพยาบาลแต่ละแห่งจะได้เท่าไหร่อยากเสนอว่าเป็นไปตามจ านวน
ประชากรที่โรงพยาบาลดูแลได้และรับผิดชอบได้หรือไม่  
นายดนัย  สารพฤษ์               ต้องขอบคุณคุณสวง เนื่องจากว่าการจัดสรรงบก็ต้อง 
กรรมการและเลขานุการ         เป็นไปตามสัดส่วนประชากรท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึงจะรบัไปพิจารณาครับ  
นายสวง  จงศิริ                      ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมของ สปสช.กับทาง สสจ.  โครงการหนึ่ง     
หน.หน่วยปฐมภูมิ รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล   โรงพยาบาลหนึ่งต าบลในเขตเทศบาล ซ่ึงโรงพยาบาลในเขตเทศบาลที่
ประชาชนสามารถเลือกและใช้สิทธิได้มีอยู่ 5 โรงพยาบาล ต าบลสุดท้ายก็คือ 7 ตุลาคม 2555 ต่อไปนี้หนึ่ง
ต าบลก็จะมีแค่ 1 โรงพยาบาลดูแล โดยช่วงนี้ก็จะมีการโปรโมทโรงพยาบาลเพื่อต้องการให้ประชาชนมา
ใช้สิทธิเลือกโรงพยาบาลที่ตนเองชอบ และถ้าเป็นไปได้ขอให้ผู้ใหญ่ทางเทศบาล ส านักสาธารณสุข 
โรงพยาบาลเทศบาล และกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เป็นหัวเรือหลักช่วยผลักดันในการด าเนินงาน 
เรื่องรายงานผลเรื่องสุขภาพให้กับทางจังหวัด การติดตามประเมินผลงานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่
ดี เพราะทางต าบลอ่ืนก็มีการรายงานผลยกเว้นในเขตเทศบาลไม่ได้รายงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
ปีงบประมาณใหม่นี้เราจะช่วยกันด าเนินงานให้เกิดผลประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดีในเขตเทศบาล 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    หลังจากที่ได้ฟังมาหลายความคิดเห็น ประเด็นหลักใหญ่ๆก็  
ประธาน                              คือว่าเงินที่ได้รับอนุมัติตามที่ได้ของบประมาณตามโครงการอยากให้ท าให้
เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับชุมชนให้มากที่สุด เพราะเริ่มด าเนินเป็นปีแรก ยังไม่ทันตั้งตัวอาจจะมีการลอง
ผิดลองถูกไปบ้างแต่ในปีหน้าคณะท างานทุกคนก็พร้อมช่วยกันท างานให้ดีที่สุดต่อไป ส าคัญที่สุดที่คือ
ต้องถามในชุมชนว่ามีความต้องการอะไร ให้เรียงล าดับความส าคัญและส่งโครงการเข้ามาให้คณะท างาน
ของแขวงท้ัง 4 แขวง ช่วยเป็นพี่เล้ียงให้ค าปรึกษาได้ และหวังว่าคนในเขตเทศบาลของเรามีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง ไม่มียาเสพติดในชุมชน ชุมชนเข้มแข็งขึ้น ส าหรับวันนี้ก็ได้ไปร่วมโครงการในชุมชน 
บางโครงการก็ด าเนินโครงการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่บางโครงการก็ไม่ได้ด าเนินการตามเป้าหมายจึง
ไม่เกิดผลส าฤทธ์ิไม่เกิดผลประโยชน์กับคนในชุมชน จึงเกิดความคิดที่ว่า คนที่จะท าโครงการต้อง
ย้อนกลับไปถามทางชุมชน คนในชุมชน มีความต้องการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขด้านไหนบ้าง หรือ
มีความต้องการให้ส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องใดบ้าง แล้วท าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชนของ
ท่านเอง  
น.ส.ณัฐชานันท์ มณีจิรนนท์กุล  ขอบคุณท่านประธาน ส าหรับการประชุมวันนี้ได้อนุมัติ 
กรรมการและเลขานุการ        งบประมาณโครงการประเภทท่ี 2 เป็นจ านวนเงิน 122,565  บาท โครงการ
ประเภทท่ี 3 เป็นจ านวนเงิน 325,300 บาท โครงการประเภทท่ี 4 เป็นจ านวนเงิน 65,350 บาท รวม
งบประมาณที่เราได้พิจารณาอนุมัติทั้งส้ิน 568,765 บาท 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   สอบถามถึงงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเป็นจ านวนเท่าไหร่ ซ่ึง  
ประธาน                              ตอนนี้ทาง สปสช. ได้ขยายระเวลาให้เราบริหารจัดการงบประมาณของปี 
พ.ศ. 2555 อีกจ านวน 3 เดือน ทางชุมชนสามารถเสนอโครงการได้เลย เพราะเรามีพ่ีเล้ียงท้ัง 4 แขวงคอย
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ให้ค าแนะน าเพียงแต่โครงการที่เสนอเข้ามาขอให้เป็นประโยชน์กับทางประชาชนในชุมชนให้มากที่สุด  
 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

 (ลงช่ือ)..........................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นายดนัย  สารพฤกษ์) 

            ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข  รักษาราชการแทน 
          ผู้อ านวยการส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

เลขานุการคณะท างานกองทุนฯ 
 

 
 

 (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ตรวจสอบการประชุม   
                  (นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์) 

                                               นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
                                             ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 
 


